



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๑๗

ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีพบผู้ติดเชื้อในระลอกที่ ๓ พบการระบาดเป็นวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น จังหวัดชัยนาท จึงออกคำสั่ง ที่ ๒๖๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท

เพื่อให้มีความสอดคล้องตามคำสั่งดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงออกประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

จังหวัด	อำเภอ	มาตรการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๐ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสงขลา	ทุกเขต ทุกอำเภอ	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1.ทำบันทึกขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ผ่าน แพลตฟอร์ม Chainat to go ก่อนการเดินทาง ทุกครั้ง ตาม Url http://203.157.210.2/covid-19/ 2.แนบหลักฐานการตรวจหาเชื้อ covid-19 (ถ้ามี) 3.แนบหลักฐานการได้รับวัคซีน covid-19 (ถ้ามี) 4.ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด-19) ในระบบ และเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CDCU) ต้องประเมินซ้ำ 5.ถ้าผลการประเมินความเสี่ยงสูง หรือมีอาการเข้าได้กับ PUI หรือผลตรวจ Rapid Ag ให้ผลบวก รีบส่งตรวจตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR ทันที 6.กักตัวที่บ้าน Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่พำนักในจังหวัดชัยนาท หากอยู่ครบ 5 วัน ให้ส่งตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR อีกครั้ง 7.ให้แต่ละอำเภอบริหารจัดการในการคัดแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid-19 สูงไว้ในสถานที่กักกันที่มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่มเติม

จังหวัด	อำเภอ	มาตรการ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง	ทุกเขต ทุกอำเภอ	พื้นที่ควบคุมสูงสุด 1.ทำบันทึกขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ผ่าน แพลตฟอร์ม Chainat to go ก่อนการเดินทาง ทุกครั้ง ตาม Url ด้านล่าง http://203.157.210.2/covid-19/ 2.แนบหลักฐานการตรวจหาเชื้อ covid-19 (ถ้ามี) 3.แนบหลักฐานการได้รับวัคซีน covid-19 (ถ้ามี) 4.ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (โควิด-19) ในระบบ และเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CDCU) ต้องประเมินซ้ำ 5.ถ้าผลการประเมินความเสี่ยงสูง หรือมีอาการเข้าได้กับ PUI หรือผลตรวจ Rapid Ag ให้ผลบวก รีบส่งตรวจตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR ทันที 6.กักตัวที่บ้าน Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่ทำนักในจังหวัดชัชนาท ในระหว่างการตัว ถ้ามีอาการเข้าได้กับ PUI ให้ส่งตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธี Rt-PCR อีกครั้ง 7. <u>พื้นที่จังหวัดรอยต่อให้ทีม CDCU ประเมินความเสี่ยงรายบุคคล และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ</u> 8.ให้แต่ละอำเภอบริหารจัดการในการคัดแยกบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ covid-19 สูง ไว้ในสถานที่กักกันที่มีความเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัชนาท